

05/17/07

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่ ๙๐๓๓
วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๓๐



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

ที่ ศธ ๐๕๑๔.๖.๑.๒.๒. /ว ๓๐๐๓

ม.น.ย.

มิถุนายน ๒๕๕๖

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รับเลขที่ 1280
วันที่ 12 / ๐๖ / 56
เวลา

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการพยาบาลโรคมะเร็ง : กระทบทศน์ใหม่สำหรับการดูแลมะเร็ง (Metamorphosis in Cancer Nursing: New Paradigm for Cancer Care)
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/นายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการพยาบาลโรคมะเร็ง : กระทบทศน์ใหม่สำหรับการดูแลมะเร็ง (Metamorphosis in Cancer Nursing: New Paradigm for Cancer Care) วิทยากรโดย อาจารย์พรณี เกษมพันธ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ Catholic University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล Providence Hospital ซึ่งเป็น Non-Profit Organization เป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ให้แก่คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ รับจำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจแนวโน้มการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะท้าย สถานการณ์การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต แนวทางการพยาบาล การจัดการภาวะการต่าง ๆ ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างองค์รวม สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันโรคและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย รวมทั้งให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ในกรณีนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่านสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ การชำระค่าลงทะเบียนดูรายละเอียดในโครงการฯ ที่แนบ ทั้งนี้ สามารถ Download รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ Website : <http://nu.kku.ac.th> หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๓๖-๒๐๑๒ อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วถึงกันด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นพ. สรจ.

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นสมควรมอบคุณแก่กัณินท์ ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินเอกสาร

(นายสมชัย วิโรจน์แสงอรุณ)

งานบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริหารวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๓๖-๒๐๑๒

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : nudean06@kku.ac.th